

MEDICAID RẤT QUAN TRỌNG

Cứ hơn 1 trong 5 người Mỹ, bao gồm trẻ em, cha mẹ, người cao tuổi, người mang thai, người khuyết tật và người lớn có thu nhập thấp dựa vào Medicaid để mua bảo hiểm y tế.

Medicaid là chương trình hỗ trợ cứu cánh cho hơn 54 triệu trẻ em phụ thuộc vào chương trình, bao gồm cả trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Medicaid cho phép bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt được chăm sóc tại bệnh viện khi cần và tiếp cận các dịch vụ tại nhà, giúp họ tránh nhập viện trong hầu hết các trường hợp.

Medicaid giúp đảm bảo trẻ em có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết để phát triển khỏe mạnh, chẳng hạn như kiểm tra sức khỏe trẻ em hàng năm, tiêm chủng và sàng lọc.

LIÊN HỆ

Chương trình Medicaid Louisiana
Sở Y tế Louisiana
1-888-342-6207
ldh.la.gov



GIA HẠN MEDICAID

Quý vị có đủ điều kiện không?

Louisiana Chapter

INCORPORATED IN LOUISIANA

American Academy of Pediatrics
DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN®





SẮP CÓ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ MEDICAID

Tình trạng được bảo hiểm của nhiều bệnh nhân đã đăng ký Medicaid có thể thay đổi khi tình trạng Medicaid của họ được xác định lại. Đọc tiếp để biết cách quý vị có thể đảm bảo quyền lợi được giữ nguyên. Các gia đình được Medicaid bảo hiểm cần biết về những thay đổi trong phạm vi bảo hiểm khi chính phủ áp dụng lại các hướng dẫn trước COVID.

ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN BIẾT

Nếu quý vị hoặc các thành viên trong gia đình được ghi danh vào Chương trình Medicaid của Louisiana, có các bước quan trọng quý vị cần thực hiện để bảo vệ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của mình:



Cập nhật địa chỉ của quý vị với Chương trình Medicaid Louisiana.



Kiểm tra thư của quý vị để biết thông báo chính thức từ Chương trình Medicaid Louisiana.



Hoàn thành và gửi lại bất kỳ biểu mẫu nào được gửi cho quý vị càng nhanh càng tốt. Ngay cả khi thời hạn đã qua, vẫn gửi lại biểu mẫu của quý vị



Nếu đã 90 ngày trôi qua kể từ khi quý vị mất bảo hiểm, quý vị có thể đăng ký lại chương trình Medicaid Louisiana bằng cách truy cập Cổng thông tin tự phục vụ Medicaid Louisiana tại ldh.la.gov hoặc gọi tới Đường dây nóng Medicaid theo số 1.888.542.6207.

TÔI ĐÃ MẤT BẢO HIỂM

PHẢI LÀM GÌ ĐỂ KHÔI PHỤC BẢO HIỂM CHO GIA ĐÌNH QUÝ VỊ.

Nếu phát hiện ra mình đã mất bảo hiểm Medicaid, quý vị có thể lấy lại được nếu gửi lại biểu mẫu gia hạn và tất cả tài liệu cần thiết trong vòng 90 ngày. Nếu quý vị hoặc con quý vị thực sự không còn đủ điều kiện nhận Medicaid nữa, quý vị có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm chi phí thấp khác, chẳng hạn như thông qua LACHIP hoặc Marketplace.

